

Ngày 17 tháng 2 năm 2022

Hướng dẫn mới của Thống đốc về việc mang khẩu trang có hiệu lực vào 21 tháng 3

Kính thưa toàn thể gia đình Sở giáo dục Olympia,

Trong cuộc họp báo ngày 17 tháng 2 hôm nay, Thống đốc Jay Inslee thông báo rằng bắt đầu vào ngày 21 tháng 3 năm 2022, khẩu trang sẽ không còn bắt buộc, nhưng khuyến khích mang trong tất cả trường học K-12 của toàn tiểu bang.

Dưới đây là tóm tắt những thông tin quan trọng hôm nay được chia sẻ từ văn phòng Thống đốc:

- Từ hôm nay đến ngày 21 tháng 3, tất cả học sinh, nhân viên và khách tham quan ở tất cả trường thuộc Sở giáo dục Olympia và các văn phòng hỗ trợ sẽ được tiếp tục yêu cầu mang khẩu trang. Những học sinh hoặc khách viếng không có khẩu trang sẽ tiếp tục được cung cấp.
- Sau khi hủy bỏ yêu cầu mang khẩu trang trong trường K-12 trên toàn tiểu bang vào ngày 21 tháng 3, học sinh vẫn được yêu cầu mang khẩu trang khi trên xe buýt trường, trên tất cả phương tiện giao thông công cộng theo quy định của liên bang. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) sẽ xem xét lại yêu cầu này vào giữa tháng Ba.
- Sau khi hủy bỏ yêu cầu mang khẩu trang trên toàn tiểu bang vào ngày 21 tháng 3, ngoại trừ yêu cầu mới từ bộ y tế địa phương của chúng ta, việc mang khẩu sẽ trở thành tùy chọn của từng cá nhân trong trường học.
- Xin nhắc lại, Sở giáo dục chúng tôi không chấp nhận cho bất kỳ hình thức bắt nạt nào đối với những người chọn tiếp tục mang khẩu trang.
- Những người hiện đang có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19, hoặc được xác định là người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19, hoặc vì những lý do khác mà Cơ quan y tế (DOH), hay nhân viên y tế địa phương đã xác định, có thể được yêu cầu tiếp tục mang khẩu trang.
- Tất cả trường học vẫn được yêu cầu tiếp tục báo cáo các trường hợp COVID-19, nơi dịch bùng phát, cũng như với bất cứ bệnh truyền nhiễm nào khác.
- Tất cả trường học phải tiếp tục cung cấp địa điểm xét nghiệm COVID-19 cho nhân viên và học sinh đã tiếp xúc hoặc có các triệu chứng tương tự với chứng bệnh COVID-19
- Tất cả học sinh hoặc nhân viên có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 phải ở nhà và tuân theo các giao thức cách ly của CDC và Bộ Y tế.
- Thống đốc không có thông báo bất kỳ ý định thay đổi chính sách yêu cầu chích ngừa dịch COVID-19 cho nhân viên trường.

Thông tin hướng dẫn về COVID-19 cho các trường học lớp K-12 dự kiến sẽ được DOH cập nhật vào đầu tháng ba. Theo bản báo cáo của văn phòng Thống đốc, các yêu cầu hiện tại về việc giữ

khoảng cách, khu vực thoáng khí, và vệ sinh trong trường sẽ thay đổi từ yêu cầu thành khuyến nghị có hiệu lực vào ngày 21 tháng 3.

Lưu ý: Từ đầu năm học, hướng dẫn của Cơ quan y tế đã cho phép học sinh không mang khẩu trang trong sân trường miễn là các em có thể giữ khoảng cách, bất kể tình trạng có hoặc chưa tiêm chủng. Tại các trường tiểu học, hầu hết chỉ được giới hạn tại các khu vực nhỏ, được chỉ định trong sân trường. Bắt đầu từ ngày mai, ngày 18 tháng 2, mang khẩu trang sẽ là tùy chọn tại tất cả khu vực thoáng ngoài sân trường trong giờ giải lao, với điều kiện là vẫn phải tuân theo hướng dẫn của tiểu bang.

Ông Inslee cho biết, quyết định hủy bỏ yêu cầu mang khẩu trang vào ngày 21 tháng 3 trên toàn tiểu bang đối với hầu hết các cơ quan, là dựa trên nghiên cứu khoa học mới nhất hiện có. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ các ca nhập viện và trường hợp nhiễm COVID-19 đang giảm nhanh chóng trên toàn tiểu bang, các mô hình y tế công cộng dự đoán vào giữa tháng 3, số ca nhập viện và nhiễm COVID-19 sẽ giảm xuống mức tương tự như mùa hè năm ngoái.

Ông Inslee cho biết, chúng ta vẫn cần mang khẩu trang trong những cơ quan khác như: bệnh viện, phòng khám bệnh ngoại trú và phòng khám nha khoa, khu chăm sóc y tế dài hạn và các trại giam.

Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục linh hoạt trong khi chúng ta cùng nhau điều hướng đại dịch này. Chúng tôi dự đoán sẽ nhận thêm thông tin bổ sung từ các cơ quan y tế công cộng vào các tuần lễ sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục liên lạc với quý vị khi chúng tôi biết thêm thông tin thay đổi cách hướng dẫn cho Sở giáo dục của chúng ta.

|

Cơ quan truyền thông và Quan hệ Cộng đồng.